

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต
ในวันวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30-11.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองขาหย่าง อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 2



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นายธีรยุทธ พิตรवलเศียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนที่มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ กล่าวในข้อที่ต้องไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ บนความทุกข์ยากของประชาชน ซึ่งจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และขอถวายสัตวาทว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาสู่ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔


 นายธีรยุทธ พิตรवलเศียร
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

Together Against Corruption




ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ข้าพเจ้า นายธีรยุทธ พิตรवलเศียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยา

และขอถวายสัตวาทว่า จะนำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลุกจิตสำนึกแก่บุคลากร ให้ความเข้าใจ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔


 นายธีรยุทธ พิตรवलเศียร
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

Together Against Corruption

